

Lan tỏa Chỉ thị 05 ở Cẩm Ân

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ ở xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xã Cẩm Ân có trên 820 hộ, với hơn 3.260 khẩu và có 7 chi bộ với tổng số 185 đảng viên. Để Chỉ thị số 05 tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã chủ động nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện; đồng thời, phân công từng đồng chí phụ trách chi bộ, mô hình, điển hình tiên tiến đồn đốc giúp đỡ triển khai. Đặc biệt, để tạo chuyên biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với trên 97% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Trong đó, xác định nói đi đôi với làm là nội dung đột phá trong học và làm theo Bác đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05,



Cán bộ xã tham quan mô hình kinh tế nuôi trồng tổng hợp của ông Nguyễn Văn Tĩnh ở thôn Ngòi Cát.

ngoài các mô hình, điển hình tiên tiến đã xây dựng thành công, các chi bộ còn dựa vào tình hình thực tế để tiếp tục giới thiệu, đăng ký các mô hình mới để Đảng ủy xem xét. Qua đó, hết năm 2018, xã có 18 mô hình, gương điển hình tiên tiến; năm 2019, tiếp tục đăng ký mới 8 mô hình gồm 3 mô hình và 5 gương điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo ở mọi lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng. Anh Phạm Văn Tường - Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến cho biết: "Thực hiện Chỉ thị số 05, Chi bộ Tân Tiến đã đăng ký xây dựng mô hình thi đua xây dựng nông thôn mới. Chi bộ phân công

cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng dòng họ cùng tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ để nhân dân hiểu đúng về nội dung ý nghĩa của nông thôn mới. Từ đó, bà con đã cùng chung tay đóng góp tiền của, công sức và hiến được trên 4.000 m² đất mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân trong thôn đã tham gia bê tông hóa được hơn 4 km đường giao thông; trồng, chăm sóc hơn 700 mét đường hoa...". Các mô hình, gương điển hình tiên tiến cũng đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ

trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như các mô hình nuôi trồng tổng hợp, làm dịch vụ, chế biến nông sản của các ông: Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Ngòi Cát; Phạm Văn Dũng, thôn Tân Tiến; Hồ Văn Khe, thôn Tân Phong... Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ mô hình nuôi trồng tổng hợp cho biết: "Chỉ đọc trên sách, xem tivi, học trên mạng là chưa đủ, phải đi thực tế để được nghe mọi người chia sẻ những kinh nghiệm rút ra trong quá trình làm thực tế thì mới thành công. Theo đó, tôi bỏ ra không ít thời gian đi về các vùng kinh tế nông nghiệp ở Vĩnh Phúc, Hòa Bình... để học tập. Trở về địa phương, phát huy thế mạnh của gia đình, tôi đáp hơn 6 sào ao kết hợp thả đập thủy lợi rộng trên 3,7 ha của xã để phát triển nuôi cá, lợn, gia cầm; đầu tư trồng keo, quế trên diện tích 4 ha và 3 năm trở lại đây, tôi còn trồng hơn 1,5 ha cây ăn quả như: cam Vinh, bưởi, mít Thái... nên đã có thu nhập đạt trên 200 triệu đồng/năm".

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 18%; các thôn đều đạt thôn văn hóa; bình quân thu nhập đầu người đạt trên 28 triệu đồng. Đây là cơ sở vững chắc để xã tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên từ cấp ủy, chính quyền đến mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

A MUA

Sùng Đô quyết tâm giảm nghèo

Sùng Đô là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, có 426 hộ, gần 2.440 nhân khẩu; trong đó, đồng bào Mông chiếm trên 98%. Do trình độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp nên xã vẫn còn 330 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 72%. Bên cạnh đó, giao thông đi lại cũng hết sức khó khăn, đường đến các thôn, bản chủ yếu là đường đất nên vào mùa mưa đã gây ảnh hưởng đến việc giao thương và sản xuất của nhân dân. Cùng đó, Sùng Đô còn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2018. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, huyện, xã đã bố trí quỹ đất xây dựng khu tái định cư và làm nhà mới cho 23 hộ bị thiệt hại; khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng. Cùng đó, xã tập trung chỉ đạo nhân dân tập trung tu sửa, nạo vét

kênh mương để tưới tiêu cho trên 100 ha lúa 2 vụ, trồng 4 ha rau màu; thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ để nâng cao mức sống cho người dân. Xã cũng xác định cây quế, chè shan và thảo quả là những cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế; định hướng quy hoạch phát triển thành vùng, hàng năm, xã vận động nhân dân cải tạo, chăm sóc tốt diện tích chè, quế hiện có; đồng thời, mở rộng diện tích trồng tập trung ở một số thôn có điều kiện tự nhiên phù hợp như: Nà Nọi, Làng Mảnh, Giàng Pằng...

Bí thư Đảng ủy xã Vàng Vàng Chông cho biết: Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ

chức, đoàn thể xã đã tích cực vào cuộc, sâu sát cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ các hộ nghèo phương thức làm ăn để thoát nghèo. Tuy nhiên, trình độ nhận thức và năng lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế; phương thức sản xuất vẫn còn mang tính tự cung, tự cấp, manh mún; các thôn, bản ở cách xa nhau, trong đó, 2 thôn Làng Mảnh và Giàng Pằng cách trung tâm xã trên 20 km; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn diễn ra... là những nguyên nhân khiến Sùng Đô vẫn loay hoay với cái nghèo. Bởi vậy, làm thế nào để xã thoát khỏi tình trạng khó khăn, nâng cao mức sống cho nhân dân luôn là câu hỏi được đặt ra đối với những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

phương. Từ đó, Đảng ủy xã đã phân công cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt, đổi mới phương thức hoạt động với phương châm mỗi cán bộ đảng viên tham gia hỗ trợ, giúp đỡ một hộ dân thoát nghèo. HĐND xã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo. UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chăm lo nâng cao đời

sống cho nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất.

Bí thư Đảng ủy xã Sùng Đô cũng đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 32 đến trung tâm xã; hỗ trợ bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, bản; mở các lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyên giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân; xây dựng công trình nước sạch và kéo điện lưới quốc gia đến các thôn, bản chưa có điện...

HÀ ANH